

Số 162- KL/ĐUK

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối,
V.B.
28/12

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI
về tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Sau khi nghe Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo cáo kết quả sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "*Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương*", Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kết luận như sau:

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nghiêm túc triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng. Nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát đã chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế về nhận thức và hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối từng bước đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát toàn diện, đồng bộ hơn, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính.

Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được kiện toàn về tổ chức bộ máy và cán bộ, chủ động hơn trong việc tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đồng thời, thực hiện tốt chức năng hướng dẫn cấp ủy và chỉ đạo ủy ban kiểm tra cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Việc phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về "*Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương*", vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, nổi lên là:

- Còn có cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát, chưa thực sự quan tâm đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; mục tiêu mà Nghị quyết số

03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đặt ra kết quả còn hạn chế; việc cụ thể hóa các quy định của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát đưa vào chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện ở cấp cơ sở còn hạn chế.

- Chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa cao, còn mang tính hình thức, chất lượng, hiệu quả thấp; nhiều khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa được phát hiện kịp thời ngay từ chi bộ; việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên và việc kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp còn hạn chế.

- Việc đầu tư trang thiết bị để hiện đại hóa kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát chưa đúng mức, cơ chế tài chính bảo đảm cho hoạt động kiểm tra chưa đồng bộ.

Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm là:

- Còn có cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ, chưa quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phương thức tổ chức triển khai các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát chậm đổi mới.

- Quy định của Trung ương về bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách chưa được các cấp, các ngành chấp hành nghiêm túc, chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác kiểm tra còn nhiều bất cập, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tham mưu, giúp việc cho cấp ủy và ủy ban kiểm tra trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát.

Trước tình hình trên, để tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 18/3/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về *"Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"*, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối từ nay đến năm 2020, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục *"Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương"*. Tạo sự chuyển

biển mạnh mẽ trong nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Nâng cao trách nhiệm chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

2- Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra; đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho các cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối theo hướng tinh gọn, hiệu quả, các tổ chức cơ sở đảng trực tiếp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

- Tập trung kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra ở các đảng bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra và bố trí cán bộ kiểm tra chuyên trách theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; thực hiện việc luân chuyển cán bộ trong các cơ quan, đơn vị sang làm công tác kiểm tra.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát theo hướng thiết thực hiệu quả. Hàng năm các cấp ủy phải tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra theo hướng chuyên nghiệp.

3- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát

- Căn cứ tình hình thực tế của đảng bộ, các quy định của Đảng, hàng năm cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện, chú trọng vào lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm: thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng, quy chế làm việc, công tác tổ chức cán bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí; về phẩm chất đạo đức, lối sống, về phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong bộ". Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới, các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát: đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm của các tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, của cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

- Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ đảm bảo có hiệu lực, hiệu quả, toàn

diện, đồng bộ, thường xuyên và liên tục, có hệ thống theo phương châm “*giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm*”; đẩy mạnh nhiệm vụ kiểm tra đối với đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và đối với tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề ở các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm.

- Tiếp tục xây dựng và sửa đổi bổ sung các quy trình, quy định về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm đồng bộ, thống nhất phù hợp thực tiễn.

4- Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; tăng cường cơ sở vật chất, bố trí kinh phí, phương tiện cho công tác kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; triển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối; rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, đề ra những chủ trương, giải pháp đề lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Cấp ủy các cấp chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tăng cường đầu tư trang thiết bị để hiện đại hóa kỹ thuật, trang thiết bị phương tiện làm việc, đồng thời bảo đảm cơ chế tài chính cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

5- Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Khối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện Kết luận này.

Các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cụ thể, thiết thực và phù hợp với điều kiện của đảng bộ mình, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Kết luận này phổ biến đến chi bộ để triển khai thực hiện./đ

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (để b/c),
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c),
- Ủy viên BCH Đảng Bộ Khối,
- Đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối,
- Các ban, đơn vị Đảng ủy Khối,
- Lưu VP, UBKT ĐUK.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



Lê Mạnh Hùng